

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ nghị định 71/1998/NĐ - CP của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan trường học, trường mầm non Thuỷ Triều xây dựng trường trình, nội dung, kế hoạch và các quy định để thực hiện NĐ 71 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của CBGV - NV góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ CBGV có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

Thực hiện quyền làm chủ gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

II. DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG (CƠ QUAN)

1. Trách nhiệm của hiệu trưởng:

- a. Hiệu trưởng quản lý và điều hành hoạt động của trường theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- b. Định kỳ mỗi tháng một lần họp hội đồng giáo viên để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng và triển khai kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo. Cuối học kỳ và cuối năm tổ chức đánh giá hoạt động của nhà trường vào dịp tổng kết năm học và trong hội nghị cán bộ, viên chức người lao động hàng năm.
- c. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý CBGV - NV trong cơ quan về các mặt phẩm chất đạo đức, sử dụng đào tạo, thực hiện chế độ chính sách.
- d. Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công công tác cho CBGV - NV trong trường, định kỳ đánh giá CBGV - NV theo Quy định.
- e. Trong hội nghị giao ban hàng tháng, học kỳ, tổng kết năm học và các hội nghị đột xuất, các ý kiến phản ánh, phê bình góp ý của giáo viên được tiếp thu, trao đổi và đi đến thống nhất trong cơ quan. Nếu không thống nhất được thì hiệu trưởng quyết định theo đa số hoặc theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước cấp trên về quyết định đó.
- f. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí, thực hiện các quy định về công khai tài chính, mua sắm tài sản, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

g. Phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị dân chủ một năm một lần vào đầu năm học...

2. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường:

a. CBGV - NV trong trường phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động của trường, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ được phân công, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

b. CBGV - NV phải thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, kiểm điểm định kỳ hàng năm theo quy định. Có tinh thần trách nhiệm xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, đoàn kết, nhất trí; Có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch, đề án công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan.

c. CBGV - NV trong trường phải không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

3. Những việc phải công khai trong trường:

a. Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, của cấp trên liên quan tới công tác của nhà trường.

b. Kế hoạch công tác năm học, học kỳ, hàng tháng.

c. Kinh phí hoạt động của nhà trường từ các nguồn thu.

d. Công khai việc tuyển dụng, khen thưởng, năng lực... và đề bạt cán bộ.

e. Công khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan và công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được kết luận.

f. Công khai nội quy, quy chế trong hoạt động cơ quan.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Trên đây là một số quy định về quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường. Mọi công chức, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Quy chế này đã được thông qua hội nghị dân chủ của nhà trường.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Vân Chi

TM. NHÀ TRƯỜNG

Vũ Thị Hương